

**ป** ญคุณต้องทนแทน แค้นไม่ต้อง  
ชำระหรือครับ วันนี้คุณทำความ  
ดีแล้วหรือยัง? จงทำความดีนำไป  
ชำระแทน แล้วจะได้สิ่งดีๆ ต่อกัน  
ความดีสามารถชำระทุกอย่างที่เกิดขึ้นบน  
โลกนี้จากสิ่งเลวร้ายทั้งสิ้นทั้งปวง ทำดีกัน  
เถอะครับ แล้วโลกทั้งโลกจะเต็มไปด้วย  
ความดี ชอบคุณทุกคนที่ทำแต่ความดี

สวัสดีครับ ผมคงใช้ชีวิตหนุ่มใหญ่หัวใจ  
ล้นฝัน ตะลอนไปทุกที่ที่ต้องการไป เพื่อหา  
สิ่งดีๆ มาฝากท่านผู้อ่าน วันนี้ยังคงอยู่ใน  
สิ่งประดิษฐ์ของคณะรุ่นใหม่ ที่เดอะมอลล์  
รังสิตกะปิ ของสำนักงานคณะกรรมการการ  
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการ  
ผลิตเทียนด้วยผลิตภัณฑ์ผลงานที่ชื่อ  
สมุนไพรสุดดม ผลผลิตของนักศึกษา  
แผนกวิชาการขายและการตลาด จาก  
วิทยาลัยเทคนิคลำพูนร่วมกับวิทยาลัย  
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ **คุณศรุต  
วงค์อำนาจ คุณนันทลี ไชยเนวล คุณเสาว  
ลักษณ์ คำดี คุณจารุวรรณ กองตุม และ  
คุณสุเมธิตรา ยามะลัก** คือนักศึกษาที่สืบทอด  
การปรุงสารพันสมุนไพรด้วยกรรมวิธีจาก  
รากเหง้าภูมิปัญญาของวิถีชีวิตแห่งความ  
เป็นล้านนา ที่ต้องการสืบสานต่อกันมาจาก  
รุ่นสู่รุ่น สู่การบูรณาการที่ยังคงความหอม  
กุ่น เย็นระรื่น ชื่นใจ...อย่างมีรูจาง โดยมี  
**ดร. ไพเราะ สุภาพ** เป็นครูที่ปรึกษาผู้มึ  
ความอดสายแบบฉบับสาวเมืองพันทวี

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้ผู้ใช้ได้  
ใช้สุดดมแก้ลมวิงเวียน หรือสุดดมเพื่อให้  
ได้... จมูกนั้น มีวางตามท้องตลาดเยอะ  
มากๆ และต่างเน้นเป็นวัสดุที่มีสมุนไพ  
เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนมาก เนื่องจาก  
กระแสของการดูแลสุขภาพซึ่งได้รับความ  
นิยมกันแพร่หลาย แต่ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ขอ  
บอกว่าจะพิเศษจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นตรงที่  
มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองพันทวี  
ที่หอมแปลกออกไปกว่าที่นี้

ผลิตภัณฑ์สมุนไพโร ที่ว่ามีกลิ่นหอม  
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองพันทวี เพราะว่ามี  
ส่วนผสมคือ การบูร เมนทอล พิมเสน  
กาน์จันทร์ พริกไทยดำ กระวาน โป๊ยกั๊ก  
อบเชยเทศ ดีปลี กานพลู อาจจะต่างจากที่  
อื่นเนื่องจากที่มีส่วนผสมอาจจะมาชนิด  
กัน เนื่องจากต้องการอนุรักษ์กลิ่นหอม  
เฉพาะตัวไว้

- นำส่วนผสมทั้งหมดผ่านขั้นตอนต่อไปนี้
1. นำเนยทอล การบูร นำมันยูคาลิปตัส  
มาใส่ภาชนะรวมกันพร้อมคนให้เข้ากันจน  
สามารถมองเห็นว่าเป็นน้ำใส
  2. นำส่วนผสมของกาน์จันทร์ กานพลู  
พริกไทยดำ อบเชยเทศ โป๊ยกั๊ก ดีปลี



ดร. ไพเราะ สุภาพ และทีมงาน



ผลิตภัณฑ์นำใช้จริง ๆ

# สมุนไพรสุดดม ของฝากจากเมืองพันทวี ผลิตภัณฑ์นำใช้

สมยศ ศรีสุโร

กระวาน ที่ทุกชนิดได้ผ่านการอบจนแห้ง  
สะอาดแล้ว ให้ได้สัดส่วนตามสูตรที่มีอยู่  
คนให้เข้ากันในภาชนะที่สะอาดโดยมีผ้าขาว  
บางรองก้นภาชนะ

3. นำส่วนผสมใน ข้อที่ 1 เทลงในส่วน  
ผสมใน ข้อที่ 2 คลุกเคล้าให้เข้ากัน จน  
สามารถรวมตัวกันกลมกลืนเป็นกลิ่น  
เดียวกัน แล้วนำมาทดสอบกลิ่น เพื่อ  
ปรับปรุงจนเป็นกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์  
ของเมืองพันทวีอย่างแท้จริง

4. ทิ้งไว้พอน้ำแห้งมาดๆ ตามระยะ  
เวลาที่ได้กำหนดไว้ นำไปบรรจุลงขวดที่ได้  
ผ่านการฆ่าเชื้อและแห้งสนิท ปิดฝาทันที
5. นำขวดที่บรรจุสมุนไพรสุดดมที่  
เสร็จสมบูรณ์ จัดลงในบรรจุภัณฑ์ สุดท้าย  
ตกแต่งให้สวยงามพร้อมจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุดดมชิ้นนี้มักกลืน  
หอมที่แปลกตลาดไปอีกกลิ่นหนึ่ง ท่านใด  
ชอบกลิ่นแปลกจากที่เคยสุดดมอยู่ก่อน  
ติดต่อ โทร. (053) 511-073 หรือ  
**ดร. ไพเราะ สุภาพ** โทร. (089) 955-8197  
ผู้เขียนมีความต้องการอย่างมากให้ท่านผู้  
อ่านหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือ

ของนักศึกษาจากอาชีพะกันบ้าง มีหลาย  
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เนื่องจากทุกสถาบัน  
ต่างมีความพยายามผลิตผลผลิตเพื่อให้นัก  
ศึกษาได้นำผลผลิตจากการเรียนนำมาสู่เป็น  
รูปธรรมสำหรับที่สามารถนำไปต่อยอดในการ  
ประกอบอาชีพได้เมื่อสำเร็จออกไป

กรุณาช่วยสนับสนุนกันเถอะครับ กำลัง  
ใจเหมือนแรงพลังแห่งชีวิตที่ทำให้เยาวชนอาชีพะ  
ทั้งหลายได้เกิดแรงใจ เพราะผลิตภัณฑ์ที่เกิด  
ขึ้นทุกชนิดโปรดทราบว่าคุณอาชีพะทุกคน  
มีความตั้งใจ มุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลผลิตออก  
มาให้ดีที่สุด

ลองสมุนไพรสุดดมสุรกลิ่นของเมือง  
พันทวี แล้วจะรู้ว่ากลิ่นนี้ช่างหอมเย็น หอม  
นาน หอมไกล กรุณากระจายไปทั่วฟ้าแดน  
ไกล ที่เดียวจะครับ ■